

(สำเนา)

รับที่ ๒๒ / ๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๐๒๒

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง นโยบายโครงการรับจำนำข้าว

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

จากกรณีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่า ผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อประเทศมีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา ระบบตลาดข้าว และยังทำให้รัฐบาลต้องมีภาระทางการคลัง เป็นอย่างมาก แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา แต่ผลจากการดำเนินการได้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม รวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายดังกล่าว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้อง มีการพิสูจน์และค้นหาความจริงให้ปรากฏเพื่อที่จะได้นำกรณีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกดังกล่าวนี้ มาเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะได้ใช้เป็นแนวทางในการ หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำขึ้นมาอีก ประกอบกับหาแนวทางหรือมาตรการในการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยต้องคำนึงถึง ภาระทางการเงินการคลังของประเทศประกอบด้วย ไม่ให้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชาวนา ภาครัฐ ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดประโยชน์ของเกษตรกรทุกภาคส่วน และประเทศชาติ และที่สำคัญที่สุดต้องอยู่ภายใต้ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริต คอร์รัปชันในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบายและในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการบริหารจัดการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ดังกล่าว ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงจนส่งผลกระทบเป็นภาระทางการคลังของประเทศนั้น มีการดำเนินการ โดยทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในระดับนโยบายและทางปฏิบัติ หรือมีการละเลยในหน้าที่ในกระบวนการ ขั้นตอน ภาคส่วนใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาทางเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือไม่ ประการใด

๒. รัฐบาล...

๒. รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันรวมถึงการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน รวมถึงชาวนา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวนา และไม่สร้างความเสียหายและภาระทางการคลังเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ประการใด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ศิริชัย/พิมพ์  
กมลจักษ์/ทาน